



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
12 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## ผู้ป่วยทำร้ายแพทย์ รพ.ชุมแพ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, เว็บไซต์kapook, workpointnews, นิวส์ทีวี, ช่องone

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงเหตุการณ์คนไข้ก่อเหตุใช้กรรไกรแทงคอแพทย์ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สาเหตุคาดว่าผู้ป่วยเกิดอาการหงุดหงิด ว่า รพ.เป็นสถานที่ให้บริการประชาชน ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า จะมีคนไปทำร้ายแพทย์พยาบาลภายในรพ.ได้ ต้องดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับผู้อื่น และต้องประณามเพราะหากมีอารมณ์หงุดหงิดแค่ซักสัปดาห์ในแพทย์พยาบาลก็ถือว่าแย่แล้ว แต่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ สำหรับมาตรการความปลอดภัยในสถานพยาบาล แต่ละรพ.มีมาตรฐานการอยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และสังคมต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร สร.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการผู้ตรวจราชการ สร. เขตฯ 7 พร้อมด้วย พญ.ดวงพร อัครวาณิชย์ ผอ.รพ.ชุมแพ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น และ พ.ต.อ.ถนอมศิลป์ วงศ์วิจารณ์ ผกก.สภ.ชุมแพ ร่วมแถลงข่าวกรณีคนไข้หญิงใช้กรรไกรแทงคอแพทย์ รพ.ชุมแพ ว่า จะดำเนินคดีให้เป็นการผิดสูงสุด เพราะจากเหตุการณ์แหวดล้อมมีคำพูดว่าจะให้ถึงตาย และมีอาวุธจับบริเวณสำคัญ ถือว่าเข้าข่ายพยายามฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 80

-พญ.ดวงพร กล่าวว่า จากการประเมินแล้วไม่พบว่าผู้ป่วยมีภาวะโรคซึมเศร้า แต่เป็นเรื่องของบุคลิกภาพแปรปรวน ทราบเพียงว่าเคยรักษาโรคซึมเศร้าและมีการใช้ยาในปริมาณสูง แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอว่าผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยรายนี้เนื่องจากมีความซับซ้อน ได้ติดต่อรพ.ขอนแก่นและรพ.จิตเวชเพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษา

-พ.ต.อ.ถนอมศิลป์ กล่าวว่า กำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนากระทำความผิดอย่างไร ซึ่งอยู่ที่ความเห็นของแพทย์ที่รักษา ส่วนที่ญาติอ้างว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงคลิปวิดีโอ และให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนมาคุมการสอบสวนเอง ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยรพ. ขณะนี้นำตู้แดงมาติดตั้งบริเวณเจ้าหน้าที่ รพ. หากเกิดเหตุการณ์ รพ.จะประสานตำรวจในพื้นที่เพื่อมาระงับเหตุได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ thaipublica, js.100

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่ทราบวรมว.สร. ได้ย้ำเตือนเรื่องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยรพ. และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันดูแล ขอให้ทุกคนนำความเอื้ออาทร ความเอื้ออารี กลับคืนสู่สังคม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, นิวส์ทีวี, เวิร์คพอยท์นิวส์, ช่องone, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า ทราบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการภูมิแพ้ และแพทย์รักษาจนอาการดีขึ้นให้กลับบ้านแล้ว แต่ผู้ป่วยขอยุ่พักฟื้นต่อ หลังเกิดเหตุได้ติดต่อพ.สสจ.ขอนแก่น พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวินิชย์ ผบ.ภ.4 และนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินคดี และสั่งการให้รพ.แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า เนื่องจากบริเวณลำคอเป็นส่วนอันตราย มีเส้นเลือด หากทำร้ายอาจถึงแก่ชีวิตได้ และให้ส่งหลักฐานวัตถุพยานเป็นภาพและวิดีโอในขณะผู้ป่วยก่อเหตุ ส่วนแพทย์ที่ถูกทำร้ายได้ให้ลาพักงานชั่วคราว และส่งตัวผู้ป่วยที่ก่อเหตุไปรักษาต่อที่รพ.ขอนแก่น ทั้งนี้ จากรายงานเบื้องต้นผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติ แต่อาจผิดปกติทางบุคลิกภาพภายนอก และให้ดำเนินการตามรูปคดี หากผู้ป่วยมีความผิดปกติจะส่งแพทย์ไปตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินอีกครั้ง เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภาระงานของแพทย์หรือมาตรฐานใดๆ ขณะนี้แม้รพ.จะผ่านมาตรฐานคุณภาพแล้ว แต่บางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรรไกรสำนักงาน อาจจะเป็นอาวุธได้ จึงขอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกองวิศวกรรม การแพทย์ พิจารณาเรื่องนี้รวมถึงมาตรฐานของระบบในห้องฉุกเฉินว่าต้องขยายระบบจากห้องฉุกเฉินไปยังหอผู้ป่วยในหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว แพทย์หญิงผู้เสียหาย อายุ 25 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า หลังเกิดเหตุญาติผู้ป่วยได้เข้ามาดูแลผู้ป่วยจนมีอาการสงบ และได้มาขอโทษ แต่บิดิตกรของรพ.ได้พาเข้าแจ้งความที่สภ.ชุมแพ โดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อเอาผิดผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งหากรพ.ไม่ดำเนินการ ตนและครอบครัวจะจัดการในทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ จิตแพทย์ของรพ.ได้ตรวจผู้ป่วยแล้วไม่พบว่าป่วยทางจิต แต่หลังเกิดเหตุมีการพูดปากต่อปากว่าผู้ป่วยมักจะพูดว่าเป็นลูกเทพ และบางครั้งจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอว่า เหตุการณ์ที่ รพ.ชุมแพ ไม่ควรจมองข้ามไปโดยไม่มีการสรุปบทเรียนและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ขณะนี้ปัญหาการวิวาททำร้ายร่างกายคนไข้ในรพ. จนกลายเป็นอันตรายต่อบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ตกหลังจากนี้ ตำรวจและรพ.ต้องร่วมกันสร้างมาตรการป้องกันที่ปฏิบัติและมีผลให้ได้ เพื่อป้องกันมิให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอข่าว เพจหมอเอ็ก คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ โพสต์ข้อความระบุว่า ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้ความยุติธรรมกับแพทย์ ภาครัฐ-สาธารณสุข ต้องช่วยกันรับผิดชอบ และสื่อมวลชนอย่านำเสนอเชิงชี้นำ พร้อมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีก</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, thestandard, ช่องone, TNN, newtv, ThaiPBS, Thaigov, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ สธ. เข้าพบนายกฯ เพื่อแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยนายกฯ กล่าวว่า ต้องระมัดระวังการใช้กัญชาซึ่งเป็นการใช้ทางการแพทย์ และต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ โดยให้อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุม และต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ ดังนั้น ต้องทำให้เกิดประโยชน์และถูกต้องให้ได้ จากนั้นนายกฯ ได้เปิดเว็บไซต์ <a href="http://www.medcannabis.go.th">www.medcannabis.go.th</a> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด และยังได้ทดลองดมน้ำมันกัญชาและลองทาหลังใบหู</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายไพฑูริย์ บัณฑิตพงษ์ ผู้ช่วย นพ.สสจ.เลย เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.เลย ให้บริการทุกวัน พลหัตถ์สุดท้ายของเดือน เริ่ม 26 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ให้บริการด้วยยา กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตำรับยาคุชโคไสยสาร รักษาอาการนอนไม่หลับทานอาหารไม่ได้ และตำรับยาทำลายพระสุเมรุ รักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบวงจรที่ รพ.นครท่าลอม เป็นแห่งแรกของ จ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)</p>	
<p><b>สารเคมีอันตรายทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสด ของนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กรณีมติ กก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย. ให้ยกเลิกการห้ามใช้ไกลโฟเซต และเลื่อนการห้ามใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส 6 เดือน ซึ่ง กก.ชุดใหม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยตัดผู้แทนของ สธ. ทำให้มีข้อสงสัยว่าการเลื่อนห้ามใช้ 2 สารพิษเพื่อเอื้อให้นักลงทุนที่มีสินค้าค้างค้าง รวมทั้งยังพบการแทรกแซงการทำงานในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ด้วย</p> <p>นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ชี้แจงว่า ก.เกษตรฯ ต้องทำตามมติ กก.วัตถุอันตราย และยึดหลักความปลอดภัยของประชาชน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการใช้สารเคมีอันตรายผิดประเภทหรือใช้มากเกินไป รวมถึงใช้ไม่ถูกวิธี และไม่ได้แทรกแซงกรมวิชาการเกษตรที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ดูแล เกี่ยวกับการหาสารทดแทน แต่การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม กก.วัตถุอันตรายเป็นเพียงการเสนอข้อมูลทางวิชาการเท่านั้น ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำตามกรอบนโยบายและภายใต้กฎหมาย</p>	
<p><b>สถานีใล้ใจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีเปิด "สถานีใล้ใจ" ศูนย์ให้บริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ แห่งที่ 2 ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก.แสนอุดม สาขา 2 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ช่วงเริ่มต้นจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ย้ายจรผ่านไปมา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดให้บริการ</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองมาจากหลายส่วนต้องแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ได้ขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติด้านการแก้ไขปัญหาหมอกพิษและปัญหาฝุ่นละออง ตั้งแต่ ค.ที่ผ่านมา 3 มาตรการ 1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการลดมลพิษที่ต้นทาง 3.การบริหารจัดการมลพิษ ซึ่งทุกกระทรวงมีแผนปฏิบัติอยู่แล้ว ได้กำชับในกรม.ทุกครั้งเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ขยะ น้ำเสีย</p> <p>นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑลอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 43 สถานี จังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครสวรรค์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อากาศหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า มี 55 จังหวัดที่จะประสบภัยหนาว ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมช่วยเหลือทันที หน่วยงานในพื้นที่ต้องสำรวจประชาชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้</p> <p>น.อ.เอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า วันที่ 11-12 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา พื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศา บริเวณยอดดอยและยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศา ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกทม.และปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศา</p>	-
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยหลังเปิดงานกัญชุกาสิโนที่ จ.ชลบุรี วันที่ 9 ธ.ค. ช่วงบ่ายเกิดอาการหนาวสั่น แพทย์รพ.ระยองเจาะเลือดพบว่า เป็นไข้เลือดออกและให้นอนพัก มีกำหนดออกจากกรพ.เข้าวันที่ 12 ธ.ค.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาการแทน ผอ.สคร.12 จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ขณะนี้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรมควบคุมโรคได้ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกหลังน้ำลด และให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และขอให้ช่วยผลักดัน "ยารักษาโรคเสพติดยาสูบ" เข้าสู่บัญชี-ยาหลักแห่งชาติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายชินวรินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ได้รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผลิตสื่อสนับสนุนให้กับ 50 สำนักงานเขต สถานศึกษา และสถานพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันเตือนภัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าไปยังกลุ่ม อสม. กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลต่อไปยังประชาชน</p> <p>-นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รักษาการแทน ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวว่า ได้เตรียมมาตรการรองรับโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยให้ทุกรพ.ในสังกัดเฝ้าระวัง ติดตามอาการ และผลการวินิจฉัย พร้อมรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไปยังกรมควบคุมโรค และเปิดบริการสายด่วนหัวใจ 1646 ให้คำปรึกษาข้อมูลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต้องการปรึกษาแพทย์ จะประสานไปยังศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ของแต่ละรพ.ในสังกัดเพื่อให้ผู้ป่วยนัดหมายพบแพทย์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมอง การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังสัมพันธ์กับภาวะปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ร่วมกับ ศจย. ได้สร้างระบบการเฝ้าระวัง เบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการวินิจฉัยและดูแลรักษา นอกจากนี้ รพ.รามาธิบดีเตรียมสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงในการดูแลผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะทำระบบรับแจ้งเหตุจากบุหรี่ไฟฟ้าจากศูนย์รับแจ้งเหตุห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ เพื่อให้มีการดูแลที่มีประสิทธิภาพ</p>	-
<p><b>กม.ซองบุหรี่แบบเรียบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ทวีช่อง tnn, เว็บไซต์thaiquote, มติชนออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์ bluechipthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก และนานาชาติต่างชื่นชมรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ สธ. ในการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) กับบุหรี่ซิการ์ทุกยี่ห้อที่ขายในประเทศตั้งแต่ 9 ธ.ค. 62 ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศว่า หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขายบุหรี่ซิการ์เรตของรูปแบบเก่า จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีจัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์} เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ชายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า การส่งเสริมการขายหรือการจัดโปรโมชั่น ไม่ว่าจะส่งเสริมการดื่มในปริมาณมากๆ หรือจัดแข่งขันดื่ม ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ในส่วนของผู้ดื่ม ขอให้ดื่มพอประมาณกับร่างกาย และไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น เช่น ดื่มแล้วไม่ควรขับชัรด ไม่ควรดื่มมากๆ ในเวลาสั้นๆ ไม่ควรดื่มเวลาท้องว่าง ไม่ควรดื่มจนเมา ไม่ควรใช้อารมณ์ก่อเหตุทะเลาะวิวาท</p>	-
<p><b>โรคหัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานข่าวพบการระบาดของโรคหัดในหลายภูมิภาคของโลกอย่างต่อเนื่อง กรมฯ ได้มอบหมายกองระบาดวิทยา และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ติดตามและประเมินสถานการณ์โรคหัดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อไป</p>	-
<p><b>โรคฉี่หนู</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ใหม่มุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า ปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนู 6 ราย แนะนำประชาชนถ้ามีไข้เกิน 3 วัน กินยาแล้วไม่ดีขึ้น ปวดเมื่อยบริเวณน่อง อาจเป็นโรคฉี่หนูได้ ให้รีบไปพบแพทย์ อาชีพเสี่ยงคือ เกษตรกรที่ต้องลุยน้ำ แขน้าเป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะผู้สู้อายุมีภูมิต้านทานน้อยอาจถึงเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>กระเช้าปีใหม่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. ลงพื้นที่ ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนซื้อกระเช้าปีใหม่ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เลือกกระเช้าที่ลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี มีการแสดงฉลากรวมผลิตภัณฑ์ที่จัดในกระเช้า หากเลือกอาหารกระป๋อง ต้องไม่บูบ โป่งพอง หรือมีรอยร้าว และไม่เป็นสนิม ที่สำคัญฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อัย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น</p>	-
<p><b>อุบัติเหตุจากลูกโป่ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์กอกกบิชนิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, newtv, เว็บไซต์เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตือนระมัดระวังเหตุการณ์ระเบิดจากลูกโป่งสวรรค์ เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนที่บรรจุในลูกโป่งติดไฟง่าย เมื่อกระทบความร้อนหรือประกายไฟทำให้เกิดการระเบิดได้ หากนำมารวมกันหลายลูกยิ่งอันตรายเพราะปริมาณก๊าซมากขึ้น ทำให้มีความร้อนและเปลวไฟลุกฉิวหนั่งและอันตรายถึงชีวิต พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ต้องจัดวางลูกโป่งสวรรค์ให้พ้นมือเด็ก หากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษไปทิ้งทันที</p>	-
<p><b>หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด รพ.ลิซล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช เผยแพร่ผลการใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยทำการผ่าตัดเป็นครั้งแรกในผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี เป็นนิ่วในถุงน้ำดี โดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยจับกล้องส่องผ่าตัดและมีแพทย์เป็นผู้ควบคุม ทำให้ลดจำนวนพยาบาลช่วยผ่าตัดเหลือเพียงคนเดียว</p>	-